



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>รพ.ทันตกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. บรรยายพิเศษ รพ.ทันตกรรม ทางออกของการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากคนไทย ในการประชุมพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ สสจ. ว่า ปกติทุกคนควรพบหมอฟันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คนไทยมี 70 ล้านคน จะอยู่ที่ 140 ล้านครั้ง ดังนั้น การบริการทันตกรรมที่ผ่านมา 10 ล้านครั้งต่อปีเท่ากับ 8% เท่านั้น สธ. มีนโยบายดูแลประชาชนทุกมิติ จึงจำเป็นต้องเดินหน้าให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากมากยิ่งขึ้น ขณะที่การผลิตทันตแพทย์น้อยมาก แต่ละปีเพิ่มขึ้นประมาณ 200 คน การจะให้บริการทันตกรรมประชาชนให้ได้มากกว่า 100 ล้านครั้งภายใน 10 ปี จะต้องปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ทั้งรูปแบบบริการ เพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอ เพราะหากทำเหมือนเดิมต้องใช้เวลา 50 ปี จึงเกิดโครงการ รพ.ทันตกรรมขึ้น ปี 66 ดำเนินการแล้ว 39 แห่ง ตั้งเป้าปี 67 ขยายครบทุกจังหวัด จากนั้นค่อยขยายลงสู่อำเภอ บริหารโดยสายงานทันตกรรมเอง</p>	
<p>โรคเลื่อนทางการเมือง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (เดลินิวส์, INN, hfocus)</p> <p>- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงโรคเลื่อนในสถานการณ์การเมืองที่ทอดระยะเวลาออกไป ทั้งการเลื่อนหัวหน้ารัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนการพิจารณารัฐธรรมนูญใหม่ไม่เห็นชอบกับการเสนอชื่อ นายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ซึ่งทำให้ประชาชนกลุ่มสนับสนุนเกิดความไม่พอใจ ว่า การทอดเวลาหรือทิ้งเวลาออกไปในการตัดสินใจเรื่องการเมือง ยิ่งสร้างความว่าวุ่นใจให้กับบรรดาคนที่สนใจการเมือง ทางแก้ที่ดีในการลดความว่าวุ่นใจคือ การลดการติดตามรับรู้ทางการเมืองเพื่อลดความเกลียดชัง และควรบริโภคหรือรับรู้สื่อที่เป็นกลาง ส่วนเรื่องการประชุมที่คนไม่พอใจเป็นสิทธิการแสดงออกส่วนบุคคลที่จะแสดงเจตจำนงทางการเมือง แต่ต้องไม่ใช่ความรุนแรง และต้องเปิดกว้าง ใช้เหตุใช้ผลกัน</p>	
<p>นวัตกรรมวัดลมหายใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ร่วมกับ บ.เฮลท์อินโนวิชั่น จำกัด จัดทำโครงการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดลมหายใจเพื่อบอกสถานะสุขภาพ โดยพัฒนาจากการตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างสูง และในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ทีมวิจัยได้นำองค์ความรู้นี้มาปรับใช้กับการตรวจหาเชื้อประสบผลสำเร็จเช่นกัน ทำให้ได้รับรางวัลจากหลายเวทีประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความก้าวหน้าวงการเทคโนโลยีสุขภาพ (Health Tech) ของประเทศ สำหรับการตรวจสุขภาพแบบ Non-invasive หรือการรับบริการทางสุขภาพแบบไม่ต้องเจ็บตัว</p>	
<p>เตือนเล่นน้ำทะเลสังเกตรังแดง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ทวีช่อง 5</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์การจมน้ำในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่ผ่านมา (28 ก.ค.-2 ส.ค.66) มีเหตุการณ์การจมน้ำบริเวณทะเลทั้งหมด 6 เหตุการณ์ ที่ จ.ภูเก็ต กระบี่ ระยอง และตรัง มีผู้เสียชีวิต 8 ราย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุทั้งหมดเกิดจากการชวนกันไปเล่นน้ำ และยังพบนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนลงเล่นน้ำในจุดปักธงแดงแจ้งเตือนอันตราย จึงขอเตือนนักท่องเที่ยวควรสังเกต “ธง” สัญลักษณ์คำเตือนในการลงเล่นน้ำทะเล ที่ปักไว้บริเวณชายหาด และควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นน้ำ</p>	
<p>โรคเบาหวานกับโรคปริทันต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, TNN, mcot)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริยธรรมา รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคเบาหวานกับโรคปริทันต์มีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน โดยผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบรุนแรงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อลุกลาม และหากผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานจะทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ยากขึ้น รวมถึงมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้มากขึ้นด้วย</p> <p>- ทพญ.ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงของผู้ป่วยเบาหวาน ส่งผลต่อสถานะโรคปริทันต์อักเสบได้เช่นกัน เนื่องจากน้ำตาลในเลือดสามารถจับกับโปรตีนบางชนิดได้ถาวร ทำให้กระตุ้นการทำลายและยับยั้งการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ ซึ่งเสริมให้โรคปริทันต์อักเสบรุนแรงขึ้น โดยผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปริทันต์อักเสบถึง 4.2 เท่า ดังนั้น ควรใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากควบคู่กัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โกดังพลูระเบิด จ.นราธิวาส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ)</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรรมว.กลาโหม ดินทางลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและเจ้าหน้าที่ และให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บที่ รพ.สุโงโก-ลก พร้อมระบุ ขอยก่างวลเรื่องค่าใช้จ่าย รัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที่ และขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทุ่มเทรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ หากต้องการความช่วยเหลือรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, newtv, js100)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลตรวจสารประกอบในพลู ทั้งสารไนเตรต ซัลเฟต ทองแดง สังกะสี เพอร์คลอเรต และแบเรียม จากเหตุการณ์โกดังเก็บพลูและดอกไม้เพลิงระเบิดในพื้นที่ตลาดมูโนะ ในแหล่งอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ พบว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนโลหะหนักอื่น เช่น ตะกั่ว พบค่าน้อยมากและไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกัน</p>	-
<p>การขอใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย. ได้ดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ให้ทันสมัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีบริการวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถดำเนินการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม แก่ผู้ประกอบการ นักวิจัย และหน่วยงานให้ทุนวิจัย ตลอดกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ (e-Consult)</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมการแพทย์</p> <p>- รพ.ราชวิถี ชี้แจงกรณีมีคำแนะนำสุขภาพว่า หากกระทบอากาศหนาวเย็นจนปวดกระดูก และปวดประจำเดือนมากให้ระวังเนื้องอก เป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีข้อมูลทางการแพทย์แผนปัจจุบันยืนยันตามข้อมูลที่กล่าวอ้าง</p> <p>- สถาบันโรคทรวงอก และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูล เปิดพัดลมจ่อเด็กเสี่ยงเป็นปอดอักเสบ เป็นข้อมูลเท็จ โรคปอดอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย ไม่ได้เกี่ยวกับเปิดพัดลมจ่อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- รพ.ราชวิถี ชี้แจงกรณีมีผู้ให้ข้อมูลว่า ตุ่มใสบนนิ้วเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้าย โดยส่วนมากจะขึ้นตั้งแต่ 3 เม็ด ขึ้นไป บ่งบอกว่าร่างกายกำลังมีปัญหา และมีสารพิษมากกว่าปกติ เป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีข้อมูลทางการแพทย์แผนปัจจุบันยืนยันตามข้อมูลที่กล่าวอ้าง</p>	-
<p>เตือนฟอกสีฟันเองระวังผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p> <p>- ทพ.ศุภกิจ นิยมรัตน์ กิจ ทันตแพทย์ปฏิบัติงาน รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ให้ข้อมูลว่า การฟอกสีฟันมีความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนหนึ่งมาจากสื่อโฆษณา ปัจจุบันสามารถทำได้ทั้งทันตแพทย์และด้วยตัวเอง ขอให้ระวังผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสภาพฟอกสีฟันที่ทำมาจากเทอร์โมพลาสติกซึ่งโฆษณาว่าสามารถเปลี่ยนรูปได้ตามลักษณะฟันหลังจุ่มด้วยน้ำร้อนก่อนนำไปใช้ อาจเกิดเป็นช่องว่างทำให้น้ำยาฟอกสีฟันซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายไหลลงคอได้ แนะนำทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า คือ การพบทันตแพทย์เพื่อพิมพ์ปากทำถาดพร้อมรับน้ำยากลับไปฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน</p>	-
<p>อุบัติเหตุระเบิดหน้ารถไฟ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, sondhitalk)</p> <p>- สภ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รับแจ้งอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถกระบะ ใกล้สถานีรถไฟคลองอุดมชลจร จ.ฉะเชิงเทรา ประสานแพทย์เวร รพ.พุทธโสธร และจนท.กู้ภัยฉะเชิงเทรา เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือ พบผู้เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บ 4 ราย ด้าน นพ.ศรัทธิต์ ตั้งจิตธรรม นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อร่วมตรวจหาสาเหตุ และแนวทางการป้องกันในระยะเร่งด่วน และระยะยาว เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ</p>	-
<p>นศ.พยาบาลปี 4 ติดพันัน-ลักทรัพย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี และชุดสืบสวน สภ.วารินชำราบ ร่วมกันจับกุม น.ส.เจนจิรา ชื่นตา อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปี 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จ.อุบลราชธานี ขณะก่อเหตุขโมยโน้ตบุ๊ก สารภาพติดพันัน บาคาราออนไลน์จนหมดตัว ก่อเหตุลักขโมยมาแล้วกว่า 10 ครั้ง ใน 3 อำเภอ จ.อุบลราชธานี รวมเงินกว่า 3 แสนบาท</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ศ.พยาบาลป๊อบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เฟซบุ๊กเพจ</p> <p>เฟซบุ๊กเพจไม่ใช่หมอบ่น aggressivenotdoctor โพสต์ประกาศของรพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จะทำการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินทุกสิทธิที่มารับบริการนอกเวลาราชการ จำนวน 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2566 พร้อมให้ข้อมูลนิยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เห็นด้วยและคิดว่าควรเรียกเก็บเพิ่มอีกบางคนตั้งว่าจะผิดระเบียบหรือไม่</p>	-